

### โครงการ มทร.พระนครสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๓ วิถีเศรษฐกิจพอเพียงด้านสมุนไพร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานเปิดโครงการ มทร.พระนคร สนองพระราชดำริ กิจกรรมที่ ๓ วิถีเศรษฐกิจพอเพียงด้านสมุนไพรไทย โดยมี ผศ.เจตญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าหอประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ในการนี้ นักศึกษาและบุคลากรจากทุกคณะ จำนวน ๑๐๐ คน ได้ร่วมศึกษาเรียนรู้ตามรอยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ณ กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี รับฟังการบรรยาย เรื่องการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ก่อนผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ลงมือปฏิบัติการแปรรูปสมุนไพร ประกอบด้วยการทำลูกประคบ การทำยาหม่อง และการทำยาต้มส้มโอมีโอ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

จากนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในเขตโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลประจำจังหวัดปราจีนบุรี โดยอาคารเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้เป็นศูนย์รวบรวม อนุรักษ์ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับตำรายาไทย สมุนไพรไทย การแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านของจังหวัดปราจีนบุรี ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงความเข้มแข็งของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรไทย ที่สามารถรักษาโรคและบำรุงสุขภาพได้ด้วยวิธีการพึ่งพาตนเอง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้ให้คนไทยหันมาเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาไทย สร้างความเข้มแข็งจากภายใน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนไทย



### โครงการ “ราชมงคลพระนครสืบสาน มหาสงกรานต์ขึ้นน้ำใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ “ราชมงคลพระนครสืบสาน มหาสงกรานต์ขึ้นน้ำใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น” โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุม D-Hall และลานกิจกรรม ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม และกองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

กิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มด้วยการถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ โดยมีพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมพระสงฆ์รวม ๙ รูป จากนั้นเป็นพิธีสงฆ์ และกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

จากนั้น รศ.สุภัทรา เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของชมรม มทร.พระนครอาวุโส ภายในหอประชุม D-Hall ทั้งนี้ในลานกิจกรรม มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยชมรมศิลปะการแสดง องค์กรนักศึกษา การประกวดกุลบุตร - กุลธิดาราชมงคลพระนคร การประกวดก่อพระเจดีย์ทราย โดยงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

หลังจากนั้น เป็นพิธีสงฆ์นำพระพุทธรูปมหาราชปฏิมากร กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รดน้ำดำหัวมหาสงกรานต์ และขอพรผู้อาวุโส โดยบุคลากรและนักศึกษา ร่วมรดน้ำแบบประหยัดน้ำ โดยใช้ขวดสเปรย์น้ำอบ ฉีดพรมพร้อมขอพรจากผู้อาวุโส โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น พร้อมการบรรเลงดนตรีไทยขับกล่อม ควบคุมการบรรเลงโดย ผศ.กวิณวุฒิ กลั่นไพฑูริย์ จากคณะศิลปศาสตร์ ก่อนปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารต้อนรับไทยร่วมกัน ทั้งนี้ กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมสงกรานต์ไทยในรูปแบบประหยัดน้ำในครั้งนี้ ยังได้รับความสนใจจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ร่วมสัมภาษณ์อธิการบดีเพื่อบันทึกการข่าวอีกด้วย

